



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณรินทร์ธร ชมสา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวโสภินันท์ คชการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางสาวพัชรินทร์ วังคีรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๖๑๖๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓.อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๑ ปี เข้ารับการรักษาที่หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ด้วยเรื่องหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธการแพ้ยา มีประวัติตีตื้นสุรามากกว่า ๒๐ ปี ตีตื้นวันละ ๑ แก้ว และสูบบุหรี่มากกว่า ๒๐ ปี สูบวันละ ๑๐ มวนต่อวัน เลิกมากากกว่า ๑๐ ปี ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ญาตินำส่งโรงพยาบาล ก่อนมาถึงโรงพยาบาลประมาณ ๑๐ นาที ผู้ป่วยเริ่มซึมลงเรียกปลุกไม่ตื่น แกร็บที่ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยเรียกไม่รู้สีกตัว หายใจหอบลึก อัตราการหายใจมากกว่า ๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๕ ครั้งต่อนาที ค่าความดันโลหิตเท่ากับ ๑๓๖/๙๐ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว ๘๔ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ หลังใส่ท่อช่วยหายใจ วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว ๙๓ เปอร์เซ็นต์ อัตราการหายใจ ๒๘ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๕ ครั้งต่อนาที ให้ Dexametasone ๘ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ฟัน Ventolin ๑ nebule สลับกับ Beradual ๑ nebule จำนวนสามครั้ง งดน้ำงดอาหารทางปากทุกชนิด ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จากนั้นให้ย้ายมาที่หอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม เวลา ๐๕.๐๐ น. ผู้ป่วยเรียกไม่รู้สีกตัว เจาะระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่ปลายนิ้วเท่ากับ ๑๓๐ mg% ใส่ท่อช่วยหายใจต่อเครื่องช่วยหายใจ Mode pressure control FiO₂ ๐.๔ Pi ๑๒ cmH₂O RR ๑๖ ครั้งต่อนาที Ti ๐.๘ sec peep ๕ cmH₂O อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว ๙๓ เปอร์เซ็นต์ ฟังปอดมีเสียงครืดคราดและวีตที่ปอดทั้ง ๒ ข้าง จัดท่านอนหงายศีรษะสูง ๔๕ องศา ดูดเสมหะ ฟันยาละอองฝอยชนิด Ventolin ๑ nebule สลับกับ Beradual ๑ nebule ทุก ๑ ชั่วโมง และ Seretide MDI ๒๕/๒๕๐ ฟัน ๒ ครั้งทุก ๑๒ ชั่วโมง หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยอัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงปลายนิ้ว ๙๔ เปอร์เซ็นต์ ฟังปอดไม่มีเสียงครืดคราดและเสียงวีตลดลง ให้ Dexametasone ๔ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง ดูแลป้องกันการเกิดติดเชื้อโดยให้การพยาบาลตามหลัก VAP BUNDLE ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจ อาการเหนื่อยทุเลาลง สามารถเริ่มหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยใช้ Protocol Weaning ผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

จากการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยรายนี้พบว่าผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคหอบหืดมา ๑๐ ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืดกำเริบเฉียบพลันครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๓ หลังจากนั้นไม่มาตรวจทำการรักษาที่โรงพยาบาลตราบใดแต่ไปรักษาที่คลินิกโดยการซื้อยาพ่นละอองฝอยชนิด Ventolin MDI มาพ่นเองที่บ้าน แต่พ่นไม่สม่ำเสมอล่าสุดก่อนมารับการรักษาตัวครั้งนี้ผู้ป่วยบอกยาพ่นหมดไม่ได้พ่นยาและผู้ป่วยให้ประวัติว่าตนเองเป็นหวัด ไอและเจ็บคอมา ๒ วัน แต่ยังไม่ได้ไปรักษาที่ไหน ประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหอบหืดของผู้ป่วยและญาติ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่บ้านการพ่นยาอย่างสม่ำเสมอ และปรับตัวให้เหมาะสมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น แนะนำสถานพยาบาล ใกล้บ้านที่ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการในขั้นต้นได้ก่อนที่จะมีอาการกำเริบของโรคหอบหืด ผู้ป่วยและญาติรับทราบและเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องไม่มีอาการเหนื่อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในหอบำบัดผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ประโยชน์ที่ได้คาดว่าจะได้รับ

๑. อัตราการเกิดการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในหอบำบัดผู้ป่วยหนัก อายุรกรรมลดลง
๒. บุคลากรในหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรมสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล